
 



1

Hawdd ei 
Ddarllen 
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Tudalen

Cyflwyniad 3

Cwynion 4

Rhagor o wybodaeth 10

Cysylltwch â ni 11









• wasanaethau cyhoeddus - mae’r rhain 

yn wasanaethau sy’n cael eu cynnig gan 
sefydliad sy’n rhan o’r llywodraeth 

• cynghorion lleol - mae’r rhain yn bobl 
sydd wedi’u dewis i redeg cyngor.   

• cyrff cyhoeddus - mae’r rhain yn 
sefydliadau sy’n rhoi gwasanaethau i’r 
cyhoedd.  Maent yn cael arian gan y 
llywodraeth ond nid ydynt yn rhan 
ohoni.  
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• dod o hyd i staff newydd, a 
chyflogi staff newydd   

• penderfynu pwy sy’n cael 
swydd. 
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• staff sydd wedi torri rheolau 

• cwynion 

• dod â swyddi pobl i 
ben 

• cyflogau, ceir cwmni neu fonysau 
eraill 

• pensiynau 
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• tâl salwch 

• tâl mamolaeth - dyma’r arian rydych 
yn ei gael pan fyddwch i ffwrdd o'r 
gwaith yn cael babi 

• Sut maent yn trin eu staff  

• bwlio yn y gwaith 

• problemau iechyd sydd wedi cael eu 
hachosi gan waith  
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• anghytundebau ynghylch beth sy'n 
cael ei gynnwys mewn swydd 

• anghydfodau diwydiannol - dyma 
pryd mae cwmni a'u staff yn 
anghytuno ynghylch rhywbeth. 
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• Mae ACAS yn rhoi gwybodaeth a 
chyngor rhad ac am ddim ar unrhyw 
beth sy’n ymwneud â swyddi â’r 
gyfraith: www.acas.org.uk/ 

• Os ydych yn aelod o Undeb Llafur 
dylech gysylltu â nhw oherwydd efallai 
y byddant yn gallu eich helpu.  

• Gall Cyngor am Bopeth roi cyngor 
rhad ac am ddim
Gallwch ddod o hyd i’r gangen agosaf 
yn y cyfeirlyfr ffôn.  
Mae adran ar eu gwefan sy’n rhoi 
cyngor am swyddi: 
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

• Gall llawer o gyfreithwyr roi cyngor i 
chi.  Fel arfer, mae’n rhaid talu am 
hyn.  

Cyfreithiwr yw rhywun sy'n gallu eich 
helpu â'ch hawliau. 
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http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461
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Os ydych yn ansicr a allwn helpu, 
cysylltwch â ni: 

Ffôn: 
0300 790 0203 

Ebost: 
holwch@ombwdsmon.cymru 

Gwefan:  
www.ombwdsmon.cymru/cysylltu-a-ni/ 

Post:  
Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru 
1 Ffordd yr Hen Gae 
Pencoed 
CF35 5LJ

11

mailto:ask@ombudsman.wales
http://www.ombudsman.wales/contactus/

	Making a complaint about the public body you work for
	Contents
	Introduction
	Complaints
	What we can do
	What we can’t do
	Things to think about
	Further i nformation
	Contact us




